

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## **เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## **การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน**

### **ความเสี่ยง**

บริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 72.95 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เหตุจากที่บริษัทไม่ได้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินงาน การทดสอบการด้อยค่านี้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากบริษัทมีมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 60.69 ล้านบาท และมีสาระสำคัญต่องบการเงิน

### **การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี**

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- สอบทานประมาณการมูลค่าการใช้ โดยใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการรายได้ในอนาคต ตลอดจนรวมถึงข้อมูลทางด้านค่าใช้จ่าย
- ประเมินสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินและวิธีการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถทางวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญ
- นำมูลค่าตามเล่มประเมิน ณ วันที่ประเมิน มาคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุที่เหลืออยู่ตามเล่มประเมิน และนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที่สิ้นรอบบัญชี ผลปรากฏว่าจำนวนผลต่างยังไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแล้ว โดยอาศัยข้อมูลของผู้ประเมินราคาอิสระ และได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว เป็นจำนวน 72.95 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินรวมนี้แล้ว

## สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

### ความเสี่ยง

บริษัทยังไม่ได้ทำการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็นจำนวนเงิน 654.18 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 เนื่องจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการนำไปใช้จริงที่ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู้ดังกล่าว

### การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- พิจารณาการประเมินของผู้บริหารถึงความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับเพื่อที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการจัดทำประมาณการของผู้บริหาร
- ทดสอบความน่าเชื่อถือของการคำนวณและเปรียบเทียบกับงบประมาณล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสมมติฐานสำคัญเรื่องการประมาณการอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม

จากผลการทดสอบข้างต้น ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าบริษัทยังไม่ควรทำการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เหตุเพราะยังไม่เห็นโอกาสของบริษัทที่จะได้ใช้ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตอย่างชัดเจน

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้เป็นการให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกต

- 1.) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.4 (1) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทอุทธรณาการพาณิชย์แห่งหนึ่ง ฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศาลแพ่ง และศาลได้พิพากษายกฟ้องบริษัท แต่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ และบริษัทอยู่ระหว่างยื่นแก้อุทธรณ์และ (2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทอุทธรณาการพาณิชย์ดังกล่าวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และอยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษา โดยทั้งสองคดี บริษัทเป็นจำเลยตามสัญญาจำนำหุ้นสำหรับเงินต้น 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าสัญญาจำนำหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันระยะเวลา 4 ปี ได้สิ้นสุดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในที่สุด
- 2.) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และงบการเงินงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้ปรับปรุงรายการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 แล้ว

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

**บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**  
**และ**  
**รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558
		"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"	"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"		"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"	"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	72,689,997	5,554,358	7,321,457	71,604,107	4,314,384	5,916,570
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	6 252,845,662	304,861,210	413,813,885	252,845,662	304,861,210	413,813,805
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1 -	-	-	-	827,408	178,738
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	7 224,145,346	270,315,909	275,394,252	224,145,346	270,315,909	275,394,252
อะไหล่และวัสดุ - สุทธิ	60,180,705	57,593,346	57,442,704	60,180,705	57,593,346	57,442,704
เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ	8 -	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23,125,897	29,858,927	30,576,861	23,125,897	29,858,927	30,576,861
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>632,987,607</b>	<b>668,183,750</b>	<b>784,549,159</b>	<b>631,901,717</b>	<b>667,771,184</b>	<b>783,322,930</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	9 1,029,274	1,017,665	2,003,244	1,029,274	1,017,665	2,003,244
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	10, 11 -	-	-	-	3,999,600	3,999,600
เงินลงทุนระยะยาวอื่น						
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	12 -	-	-	-	-	-
บริษัทอื่น	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เงินให้กู้ยืม เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5.1 -	-	-	-	8,267,288	8,267,288
ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน-ในราคาประเมิน	13 474,877,000	474,877,000	456,057,000	474,877,000	474,877,000	456,057,000
อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	14 989,259,009	1,073,450,460	1,162,973,652	989,259,009	1,073,450,460	1,162,973,652
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	15 60,692,908	62,070,375	61,215,759	60,692,908	62,070,375	61,215,759
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,482,760	2,032,137	2,021,357	4,482,760	2,032,001	2,021,357
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,532,340,951</b>	<b>1,615,447,637</b>	<b>1,686,271,012</b>	<b>1,532,340,951</b>	<b>1,627,714,389</b>	<b>1,698,537,900</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,165,328,558</b>	<b>2,283,631,387</b>	<b>2,470,820,171</b>	<b>2,164,242,668</b>	<b>2,295,485,573</b>	<b>2,481,860,830</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยไฟน์อินคัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	
		"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"	"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"	"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"	"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"	"ตรวจสอบแล้ว" "ปรับปรุงใหม่"	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>							
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	983,626,929	833,164,495	672,932,471	983,626,929	833,164,495	672,932,471
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - อื่น		219,423,954	294,261,280	505,962,203	219,273,955	294,111,280	505,812,204
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระแล้ว	17	130,591,796	197,960,893	177,960,862	130,591,796	197,960,893	177,960,862
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		639,582	859,211	1,129,565	637,582	857,211	1,127,565
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,334,282,261</b>	<b>1,326,245,879</b>	<b>1,357,985,101</b>	<b>1,334,130,262</b>	<b>1,326,093,879</b>	<b>1,357,833,102</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>							
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	17	-	-	197,960,893	-	-	197,960,893
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	18	147,763,276	146,457,639	143,448,126	147,763,276	146,457,639	143,448,126
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	19	35,184,448	39,617,699	35,305,226	35,184,448	39,617,699	35,305,226
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>182,947,724</b>	<b>186,075,338</b>	<b>376,714,245</b>	<b>182,947,724</b>	<b>186,075,338</b>	<b>376,714,245</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,517,229,985</b>	<b>1,512,321,217</b>	<b>1,734,699,346</b>	<b>1,517,077,986</b>	<b>1,512,169,217</b>	<b>1,734,547,347</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>							
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>							
<b>ทุนจดทะเบียน</b>							
หุ้นสามัญ 2,661,750,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,661,750,000	2,661,750,000	2,847,500,000	2,661,750,000	2,661,750,000	2,847,500,000
และ หุ้นสามัญ 2,847,500,000 หุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท							
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>		<b>2,047,500,000</b>	<b>2,047,500,000</b>	<b>2,047,500,000</b>	<b>2,047,500,000</b>	<b>2,047,500,000</b>	<b>2,047,500,000</b>
หุ้นสามัญ 2,047,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,047,500,000	2,047,500,000	2,047,500,000	2,047,500,000	2,047,500,000	2,047,500,000
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ		(88,750,000)	(88,750,000)	(88,750,000)	(88,750,000)	(88,750,000)	(88,750,000)
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร		(1,500,483,304)	(1,377,271,707)	(1,397,405,052)	(1,501,417,195)	(1,365,265,521)	(1,386,212,394)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		189,831,877	189,831,877	174,775,877	189,831,877	189,831,877	174,775,877
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>648,098,573</b>	<b>771,310,170</b>	<b>736,120,825</b>	<b>647,164,682</b>	<b>783,316,356</b>	<b>747,313,483</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยไฟเบอร์ออปติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558
		"ตรวจสอบแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"		"ตรวจสอบแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>2,165,328,558</u>	<u>2,283,631,387</u>	<u>2,470,820,171</u>	<u>2,164,242,668</u>	<u>2,295,485,573</u>	<u>2,481,860,830</u>

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"	
รายได้จากการขาย	23	1,921,127,338	2,868,236,092	1,921,127,338	2,868,236,092
ต้นทุนขาย	5.2	(1,710,209,563)	(2,598,470,854)	(1,710,209,563)	(2,598,470,854)
กำไรขั้นต้น		210,917,775	269,765,238	210,917,775	269,765,238
รายได้อื่น	5.2 , 20	19,175,743	16,315,383	19,530,624	16,958,561
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		230,093,518	286,080,621	230,448,399	286,723,799
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.2	(58,939,673)	(81,393,640)	(58,939,673)	(81,393,640)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5.2	(180,474,150)	(105,507,987)	(193,769,848)	(105,338,437)
รวมค่าใช้จ่าย		(239,413,823)	(186,901,627)	(252,709,521)	(186,732,077)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน		(9,320,305)	99,178,994	(22,261,122)	99,991,722
ต้นทุนทางการเงิน		(121,413,317)	(79,800,136)	(121,412,577)	(79,799,336)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		(130,733,622)	19,378,858	(143,673,699)	20,192,386
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	21	(1,305,637)	754,487	(1,305,637)	754,487
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(132,039,259)	20,133,345	(144,979,336)	20,946,873
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		8,827,662	-	8,827,662	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจากภาษี		8,827,662	-	8,827,662	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(123,211,597)	20,133,345	(136,151,674)	20,946,873
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(132,039,259)	20,133,345	(144,979,336)	20,946,873
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(132,039,259)	20,133,345	(144,979,336)	20,946,873
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(123,211,597)	20,133,345	(136,151,674)	20,946,873
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(123,211,597)	20,133,345	(136,151,674)	20,946,873
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	22				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)		(0.064)	0.010	(0.071)	0.010
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		2,047,500,000	2,047,500,000	2,047,500,000	2,047,500,000

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม									
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้น	ขาดทุนสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	ส่วนของ ส่วนได้เสีย ที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน จากการ ตีราคาที่ดิน	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา เครื่องจักร	รวมองค์ประกอบ ของส่วนของผู้ ถือหุ้น			
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,397,405,052)	174,775,877	243,456,094	418,231,971	979,576,919	-	979,576,919
รายการปรับปรุง	-	-	-	-	-	(243,456,094)	(243,456,094)	(243,456,094)	-	(243,456,094)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (หลังปรับปรุง)	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,397,405,052)	174,775,877	-	174,775,877	736,120,825	-	736,120,825
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	-	-	-	20,133,345	-	-	-	20,133,345	-	20,133,345
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	-	-	-	-	18,820,000	-	18,820,000	18,820,000	-	18,820,000
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น จากการตีราคา	-	-	-	-	(3,764,000)	-	(3,764,000)	(3,764,000)	-	(3,764,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,377,271,707)	189,831,877	-	189,831,877	771,310,170	-	771,310,170
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	-	-	-	(132,039,259)	-	-	-	(132,039,259)	-	(132,039,259)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	8,827,662	-	-	-	8,827,662	-	8,827,662
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,500,483,304)	189,831,877	-	189,831,877	648,098,573	-	648,098,573

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้น	ขาดทุนสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน จากการ ตีราคาที่ดิน	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา เครื่องจักร	รวมองค์ประกอบ ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,386,212,394)	174,775,877	243,456,094	418,231,971	990,769,577
รายการปรับปรุง	-	-	-	-	-	(243,456,094)	(243,456,094)	(243,456,094)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (หลังปรับปรุง)	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,386,212,394)	174,775,877	-	174,775,877	747,313,483
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	-	-	-	20,946,873	-	-	-	20,946,873
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	-	-	-	-	18,820,000	-	18,820,000	18,820,000
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จากการตีราคา	-	-	-	-	(3,764,000)	-	(3,764,000)	(3,764,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,365,265,521)	189,831,877	-	189,831,877	783,316,356
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	-	-	-	(144,979,336)	-	-	-	(144,979,336)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	8,827,662	-	-	-	8,827,662
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,047,500,000	(88,750,000)	-	(1,501,417,195)	189,831,877	-	189,831,877	647,164,682

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558 "ปรับปรุงใหม่"	2559	2558 "ปรับปรุงใหม่"
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(132,039,259)	20,133,345	(144,979,336)	20,946,873
รายการปรับปรุงกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเพื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,293,122	(438,333)	2,293,122	(438,333)
ค่าเสื่อมราคา	102,719,044	111,478,942	102,719,044	111,478,942
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,444,691)	(3,286,119)	(1,444,691)	(3,286,119)
โอนกลับการค้าขายสินทรัพย์	-	(2,337,000)	-	(2,337,000)
ขาดทุนจากการค้าขายสินทรัพย์	-	378,926	-	378,926
รายจ่ายตัดบัญชี	20,653,049	28,621,104	20,653,049	28,621,104
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	6,972,211	7,502,773	6,972,211	7,502,773
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน	1,890,883	304,899	1,890,701	304,899
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจริง	221,487	5,002,168	221,487	5,002,168
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง	20,186	57,968	20,186	57,968
รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว	(147,722)	(59,803)	(147,722)	(59,803)
ขาดทุนจากการค้าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,999,600	-
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ บริษัทย่อย	-	-	9,454,080	-
ดอกเบี้ยจ่าย	115,207,448	65,025,113	115,207,448	65,025,113
ดอกเบี้ยรับ	(179,896)	(25,561)	(534,778)	(668,740)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	1,305,637	(754,487)	1,305,637	(754,487)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	117,471,499	231,603,935	117,630,038	231,774,284
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	52,207,456	109,799,818	52,207,456	109,799,738
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ	50,182,099	5,516,676	50,182,099	5,516,676
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ	(4,217,132)	(150,642)	(4,217,132)	(150,642)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(13,924,111)	(27,903,170)	(13,924,111)	(27,903,170)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,341,504)	(315,680)	(4,341,459)	(315,544)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(147,408,272)	(213,290,812)	(147,408,272)	(213,290,812)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(219,629)	(270,354)	(219,629)	(270,354)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ	(2,577,800)	(3,190,300)	(2,577,800)	(3,190,300)
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>47,172,606</b>	<b>101,799,471</b>	<b>47,331,190</b>	<b>101,969,876</b>

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558 "ปรับปรุงใหม่"	2559	2558 "ปรับปรุงใหม่"
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(11,610)	985,580	(11,610)	985,580
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	180,071	29,179	175,571	23,687
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,487,103	3,736,130	1,487,103	3,736,130
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(21,887,609)	(21,360,270)	(21,887,609)	(21,360,270)
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(20,232,045)</b>	<b>(16,609,381)</b>	<b>(20,236,545)</b>	<b>(16,614,873)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150,462,433	155,629,378	150,462,433	155,629,378
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(67,369,097)	(177,960,862)	(67,369,097)	(177,960,862)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(42,898,258)	(64,625,705)	(42,898,258)	(64,625,705)
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>40,195,078</b>	<b>(86,957,189)</b>	<b>40,195,078</b>	<b>(86,957,189)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>	<b>67,135,639</b>	<b>(1,767,099)</b>	<b>67,289,723</b>	<b>(1,602,186)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี</b>	<b>5,554,358</b>	<b>7,321,457</b>	<b>4,314,384</b>	<b>5,916,570</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี</b>	<b>72,689,997</b>	<b>5,554,358</b>	<b>71,604,107</b>	<b>4,314,384</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>				
ประกอบด้วย:				
เงินสดในมือ	94,218	130,305	81,454	110,241
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	4,664,095	3,879,962	4,659,095	3,874,962
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	67,931,684	1,544,091	66,863,558	329,181
	<b>72,689,997</b>	<b>5,554,358</b>	<b>71,604,107</b>	<b>4,314,384</b>

**ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :**

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้โอนเครื่องจักรบางส่วนไปเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 1.85 ล้านบาท

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 1. เรื่องทั่วไป

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 882/2526 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537000386 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มมหากิจศิริ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

ก) สำนักงานและโรงงาน : 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ต. บางโหลง อ. บางพลี สมุทรปราการ

ข) โรงงาน : 327 หมู่ 8 ต. มาบข่า อ. นิคมพัฒนา ระยอง

## 2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

### 2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

### 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ ฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินของกลุ่มบริษัท

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติอย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

#### มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าทั้งนี้กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

#### ค. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรจากวิธีราคาที่ดินใหม่เป็นวิธีราคาทุน มีผลบังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยจะเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสำหรับเครื่องจักร เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนมีความเหมาะสมกว่าวิธีราคาที่ดินใหม่ เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เหมาะสมกว่าวิธีราคาที่ดินใหม่ โดยอ้างถึงประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 18/2554 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 ที่ได้ผ่อนปรนให้กิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่สำหรับสินทรัพย์เดิมตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 25/2549 โดยสามารถโอนค่าเสื่อมราคาส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่ถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วไปยังกำไรสะสมโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จต่อไปจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มก่อน 1 มกราคม 2559 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
งบแสดงฐานะการเงิน		
ส่วนของสินทรัพย์ถาวรที่ตีราคาลดลง	631	304
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง	126	61
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่องจักรลดลง	505	243

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### 2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
- ที่ดินในราคาที่เป็นใหม่

### 2.4 สตักเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

### 2.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

บริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับ ที่ดิน และเครื่องจักร โดยมูลค่ายุติธรรมสามารถจำแนกตามวิธีประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลได้ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

บริษัทได้เปิดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการที่กล่าวข้างต้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติ โดยสม่ำเสมอ สำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน บริษัทฯ และอดีตบริษัทย่อยมีนโยบายการบัญชีที่สำคัญดังนี้

#### 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง ในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจำ)

#### 3.2 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร

#### 3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณตามเกณฑ์ ดังนี้

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ ตามต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถ่วงเฉลี่ย

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน ตามราคาต้นทุนวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ซื้อประกอบด้วยราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น กิจการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้น

#### 3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกตามวิธีราคาทุนเดิม (Cost Method) และปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อมูลค่าของเงินลงทุนลดลงถาวร

เงินลงทุนในบริษัทอื่น เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุน และปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อมูลค่าของเงินลงทุนลดลงถาวร

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่เริ่มแรกของรายการที่ดินบันทึกบัญชีตามราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์บันทึกตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะ สถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากจากกัน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เลือกที่จะแสดงมูลค่าของที่ดินในราคาประเมิน (ราคาที่ตีใหม่) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

การประเมินราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่มีกฎหมายรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ มีนโยบายประเมินราคาสินทรัพย์ทุกๆ สาม (3) ถึงห้า (5) ปี หรือเมื่อราคายุติธรรมของสินทรัพย์แตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสำคัญ

ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ หากสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ โดยสุทธิจากมูลค่าที่เคยประเมินและเคยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วเสียก่อน และหากเป็นกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการประเมินจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่มากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยประเมินไว้ครั้งก่อน ในกรณีที่มีการจำหน่าย

สินทรัพย์ที่เคยประเมินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วจะโอนไปยังกำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

#### ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างแก่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	30-50 ปี
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ	5-20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5-10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
สินทรัพย์อื่นๆ	5 ปี

#### 3.6 ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

#### 3.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกันขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องกับ

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### การกลับรายการค้อยค่า

ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการค้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่ามาก่อน

#### 3.8 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

#### 3.9 ผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ถ้าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

เมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสักระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน โดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### 3.10 การรับรู้รายได้และต้นทุนขาย

การรับรู้รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญได้ถูกโอนไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่มีการรับรู้รายได้หากมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า หรือฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

## บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 3.11 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

#### 3.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น คำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกในระหว่างปี

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 3.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

#### 3.14 การประมาณการและการใช้วิจารณญาณ

การประมาณการในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

## 4. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่าว

### บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คล้ายคลึงกัน รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมแล้ว งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทฯมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	
		2559 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)
<u>บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจ</u>			
1. บริษัท ทีเอฟไอ เทคดิง จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด)	ดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า	99.99	99.99
2. บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด	ดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า	99.96	99.96
3. บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด	ดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า	99.96	99.96
4. บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	ดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า	99.96	99.96
5. บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	ดำเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า	99.96	99.96

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุนใน บริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯ และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

#### 5. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

<u>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>
บริษัท ทีเอฟไอ เทคดิง จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด)	บริษัทย่อย
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด ผู้บริหารสำคัญ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558
<b>เงินให้กู้ยืมและเงินทรองจ่ายแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด	-	-	2,067	2,067
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด	-	-	2,067	2,067
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	-	-	2,067	2,067
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	-	-	2,067	2,067
รวม	-	-	8,268	8,268
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(8,268)	-
สุทธิ	-	-	-	8,268
<b>เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด	37,965	37,965	37,965	37,965
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(37,965)	(37,965)	(37,965)	(37,965)
สุทธิ	-	-	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินทรองจ่าย	-	-	-	8,268
<b>ดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด	-	-	297	207
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด	-	-	297	207
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	-	-	297	207
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	-	-	297	207
รวมดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	1,188	828
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(1,188)	-
สุทธิ	-	-	-	828

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
<b>รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและ เงินตรงจ่าย</b>				
ยอดยกมา	-	-	8,268	8,268
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	-	-	-	-
จ่ายคืนในระหว่างปี	-	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,268</b>	<b>8,268</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR+1.50 ต่อปี และ ร้อยละ MOR+0.50 ต่อปี ตามลำดับ

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ดอกเบี้ยรับ</b>				
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด	-	-	90	162
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด	-	-	90	162
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	-	-	90	162
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	-	-	90	162
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	<b>648</b>
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	42,420	47,342	42,420	47,342
ผลประโยชน์ระยะยาว	3,250	2,877	3,250	2,877
	<b>45,670</b>	<b>50,219</b>	<b>45,670</b>	<b>50,219</b>

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกแสดงดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
แสดงอยู่ในต้นทุนขาย	5,331	4,179
แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	40,339	46,040
รวม	<u>45,670</u>	<u>50,219</u>

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
- ลูกหนี้การค้า	216,209,784	295,751,757	216,209,784	295,751,757
- ลูกหนี้อื่น	36,635,878	9,109,453	36,635,878	9,109,453
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	<u>252,845,662</u>	<u>304,861,210</u>	<u>252,845,662</u>	<u>304,861,210</u>

บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้าในประเทศ				
ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ	111,139,059	126,271,979	111,139,059	126,271,979
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้				
ไม่เกิน 3 เดือน	49,290,860	64,634,022	49,290,860	64,634,022
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	98,584	1,579,098	98,584	1,579,098
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป	895,916	895,916	895,916	895,916
รวม	<u>161,424,419</u>	<u>193,381,015</u>	<u>161,424,419</u>	<u>193,381,015</u>

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ				
ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ	34,861,173	81,234,291	34,861,173	81,234,291
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้				
ไม่เกิน 3 เดือน	11,386,946	6,067,831	11,386,946	6,067,831
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน	936	-	936	-
มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป	-	114	-	114
รวม	46,249,055	87,302,236	46,249,055	87,302,236
<sup>†</sup> ตัวเงินรับ	9,432,226	15,964,422	9,432,226	15,964,422
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(895,916)	(895,916)	(895,916)	(895,916)
สุทธิ	216,209,784	295,751,757	216,209,784	295,751,757

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้ามีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2559	2558	2559	2558
ยอดยกมาต้นปี	895,916	895,916	895,916	895,916
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
ลดลง	-	-	-	-
ยอดคงเหลือสิ้นปี	895,916	895,916	895,916	895,916

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินค้าสำเร็จรูป	92,616,553	120,866,069	92,616,553	120,866,069
งานระหว่างทำ	8,900,361	12,653,619	8,900,361	12,653,619
วัตถุดิบ	119,577,012	115,029,178	119,577,012	115,029,178
บรรจุภัณฑ์	6,024,836	7,285,639	6,024,836	7,285,639
วัตถุดิบระหว่างทาง	54,855	21,521,212	54,855	21,521,212
รวม	227,173,617	277,355,717	227,173,617	277,355,717
หัก สำรองค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย/เสียหาย	(3,028,271)	(7,039,808)	(3,028,271)	(7,039,808)
สุทธิ	224,145,346	270,315,909	224,145,346	270,315,909

ค่าต่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย/เสียหายมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ขอยกมาต้นปี	7,039,808	7,478,141	7,039,808	7,478,141
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
ลดลง	(4,011,537)	(438,333)	(4,011,537)	(438,333)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	3,028,271	7,039,808	3,028,271	7,039,808

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

8. เงินทรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2559	2558	2559	2558
เงินทรองจ่ายเพื่อการลงทุน	45,593,886	45,593,886	45,593,886	45,593,886
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(45,593,886)	(45,593,886)	(45,593,886)	(45,593,886)
สุทธิ	-	-	-	-

เกิดจากความต้องการที่จะขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ จึงได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น โดยเบื้องต้นได้ทรองจ่ายซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับก่อสร้างโรงงาน แต่ยังไม่ทันที่จะก่อสร้างโรงงาน ได้เกิดข้อพิพาท จึงได้มีการเจรจาและฟ้องร้องขอเงินคืนอันเนื่องจากการผิดสัญญาลงทุน บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนเงินทรองจ่ายนี้แล้ว

ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างสำนักกฎหมายใหม่ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น แทนสำนักกฎหมายเดิม เพื่อติดตามความคืบหน้าจึงได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าการร่วมลงทุนข้างต้นได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว และเงินทรองจ่ายดังกล่าวได้นับเป็นการชำระค่าหุ้นแล้วนำไปซื้อที่ดินในนามนิติบุคคลที่ร่วมลงทุนนี้ แต่ปัจจุบันนิติบุคคลร่วมลงทุนนี้ ศาลท้องถิ่นก็ได้ตัดสินให้เป็นบริษัทล้มละลายไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี

9. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ บริษัทได้จำนำสิทธิเพื่อค้ำประกันการให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันต่อกรมศุลกากรจำนวน 1 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 25.1)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	(พันบาท)		(ร้อยละ)		(พันบาท)	
			ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		วิธีราคาทุน	
			31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
บริษัท ทีเอฟไอ เทรคคิง จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด)	ไทย	ผลิต กระแสไฟฟ้า	2559	2558	2559	2558	2559	2558
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน							(4,000)	-
สุทธิ							-	4,000

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเทศ ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	(ล้านบาท)		(ร้อยละ)		(ล้านบาท)		
			ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		วิธีราคาทุน		
			31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผลิตทองแดง	8,010	8,010	18.96	18.96	1,518.98	1,518.98	
		บริสุทธ							
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน								(1,518.98)	(1,518.98)
สุทธิ								-	-

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) –TCI

บริษัทหยุดการคำนวณส่วนได้เสียในขาดทุนของบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) –TCI เนื่องจากบริษัทร่วมดังกล่าวมีปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงานออกเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่าที่ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีราคาทุน บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวน (1,519 ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินของ TCI ที่จัดทำล่าสุดที่สำคัญที่ส่งกระทรวงพาณิชย์ มีดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
	“ตรวจสอบแล้ว”
สินทรัพย์รวม*	23,937
หนี้สินรวม	20,684
ส่วนของผู้ถือหุ้น*	3,253

\*หากมีการปรับปรุงมูลค่าประเมินทรัพย์สินใหม่ ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2550 สินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงประมาณ 12,530 ล้านบาท

จนถึงปัจจุบัน TCI ยังไม่ได้มีการดำเนินพาณิชย์กิจครั้งใหม่ และบริษัทดังกล่าวยังมิได้มีการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินตั้งแต่ปี 2552 และยังไม่ได้รับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของปี 2551 อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทคาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบ เนื่องจากมูลค่าของเงินลงทุนเป็นศูนย์

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียมียอดคงเหลือในบัญชีสุทธิต่อกับศูนย์ และงบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายการและจำนวนเงินเช่นเดียวกับงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดบัญชีเดียวกัน

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ

ประกอบด้วย

				งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
				สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		มูลค่าเงินลงทุน (หน่วย : พันบาท)	
บริษัท	ประเทศ ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระ แล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลาเทศ จำกัด (ประเทศบังคลาเทศเงินสกุล TAKA)	บังคลาเทศ	ผลิตฟิล์ม บรรจุภัณฑ์	112 ล้าน TAKA	53.57	53.57	37,487	37,487
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน สุทธิ						(37,487)	(37,487)
						-	-

13. ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน-ในราคาประเมิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานได้มีการประเมินราคาใหม่ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท เค.เค. แวลูเอชัน จำกัด) เพื่อทราบมูลค่าตลาด (Market Approach) ตามรายงานฉบับลงวันที่ 6, 11 มกราคม 2559 โดยประเมินวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

14. อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน-สุทธิ

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ และ เครื่องมือ	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	อะไหล่และ อุปกรณ์	เครื่องจักร และ อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน :</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	453,199,913	3,355,434,578	112,033,630	29,606,062	24,653,978	134,574,924	-	4,109,503,085
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,058,947	369,530	327,103	13,424,694	6,707,335	21,887,609
จำหน่าย	-	-	(46,729)	-	(4,450,562)	-	-	(4,497,291)
รับโอน(โอนออก)	-	-	6,632,335	-	-	(6,790)	(6,632,335)	(6,790)
ตัดจำหน่าย	-	-	(648,925)	(832,053)	-	(18,355,825)	-	(19,836,803)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	453,199,913	3,355,434,578	119,029,258	29,143,539	20,530,519	129,637,003	75,000	4,107,049,810
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน :</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	(331,722,567)	(2,536,313,493)	(101,205,538)	(24,817,495)	(24,653,948)	(16,942,002)	-	(3,035,655,043)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(8,258,843)	(72,581,563)	(3,223,193)	(1,628,045)	(51,799)	(15,598,134)	-	(101,341,577)
ค่าเสื่อมสินทรัพย์ที่จำหน่ายในปี	-	-	4,327	-	4,450,552	-	-	4,454,879
ตัดจำหน่าย	-	-	648,900	829,540	-	18,344,967	-	19,823,407
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(339,981,410)	(2,608,895,056)	(103,775,504)	(25,616,000)	(20,255,195)	(14,195,169)	-	(3,112,718,334)

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ และ เครื่องมือ	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	อะไหล่และ อุปกรณ์	เครื่องจักร และ อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า :</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	-	-	-	-	(397,582)	-	(397,582)
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง	-	-	-	-	-	(4,674,885)	-	(4,674,885)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	-	-	-	(5,072,467)	-	(5,072,467)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	121,477,346	819,121,085	10,828,092	4,788,567	30	117,235,340	-	1,073,450,460
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	113,218,503	746,539,522	15,253,754	3,527,539	275,324	110,369,367	75,000	989,259,009
<b>ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ใงบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	8,236,280	77,467,462	2,641,172	1,686,800	-	19,459,890	-	109,491,604
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	8,258,843	72,581,563	3,223,193	1,628,045	51,799	15,598,134	-	101,341,577

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำหรับงบการเงินรวม ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงรวมเป็นต้นทุนขายจำนวน 98.95 ล้านบาท และ 106.93 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายขายและบริหารจำนวน 2.39 ล้านบาท และ 2.56 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงรวมเป็นต้นทุนขายจำนวน 98.95 ล้านบาท และ 106.93 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายขายและบริหารจำนวน 2.39 ล้านบาท และ 2.56 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาครบมูลค่าแล้วแต่ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจำนวน 888.33 ล้านบาท และ 857.89 ล้านบาท ตามลำดับ

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน-สุทธิ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)		
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	เครื่องจักรและอื่นๆ	รวม
<b>ราคาทุน :</b>			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	74,005,000	817,709,989	891,714,989
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	74,005,000	817,709,989	891,714,989
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :</b>			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	(756,697,415)	(756,697,415)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(1,377,467)	(1,377,467)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	(758,074,882)	(758,074,882)
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า :</b>			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	(35,055,000)	(37,892,199)	(72,947,199)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(35,055,000)	(37,892,199)	(72,947,199)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :</b>			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	38,950,000	23,120,375	62,070,375
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	38,950,000	21,742,908	60,692,908
<b>ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :</b>			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	1,987,338	1,987,338
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	1,377,467	1,377,467

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานราคาทุน 74 ล้านบาท และ 817.71 ล้านบาท ตามลำดับ ได้มีการประเมินราคาใหม่ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระ (บริษัท เค. เค. แวลูเอชัน จำกัด และบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ตามลำดับ) ตามรายงานลงวันที่ 6 มกราคม 2559 (สำหรับที่ดิน) และวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สำหรับเครื่องจักร) โดยประเมินวันที่ 28 ธันวาคม 2558 (สำหรับที่ดิน) และวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (สำหรับเครื่องจักร) ตามวิธีประเมินมูลค่าตลาด และมูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิ ตามลำดับ และมีค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและเครื่องจักรดังกล่าว จำนวน 35.05 ล้านบาท และ 37.89 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	26,106,693	25,847,679	26,106,693	25,847,679
เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก	19,351,000	78,397,000	19,351,000	78,397,000
หนี้สินจากการทำทรีดรีซีท	407,045,268	313,938,541	407,045,268	313,938,541
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	387,981,850	414,981,275	387,981,850	414,981,275
ตัวแลกเปลี่ยน	143,142,118	-	143,142,118	-
รวม	<u>983,626,929</u>	<u>833,164,495</u>	<u>983,626,929</u>	<u>833,164,495</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก หนี้สินจากการทำทรีดรีซีท ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารภายในประเทศหลายแห่ง ดังนี้

สกุลเงิน	(หน่วย : ล้านบาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ค่าธรรมเนียมหนังสือ ค้ำประกันและอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ค่าธรรมเนียมหนังสือ ค้ำประกันและอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ
เงินบาท	1,040	2.00 – 8.620	1,310	2.00 – 7.875

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการออกตั๋วเงินจ่ายให้แก่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งจำนวน 145 ล้านบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 และ 6.5 ต่อปี

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ตัวแลกเปลี่ยน	145,000,000	-	145,000,000	-
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	(1,857,882)	-	(1,857,882)	-
รวม	<u>143,142,118</u>	<u>-</u>	<u>143,142,118</u>	<u>-</u>

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

17. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระแล้ว

ประกอบด้วย

		(หน่วย : บาท)		
		งบการเงินรวม /	งบการเงินรวม /	
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินเฉพาะ	
		กิจการ	กิจการ	
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
		ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558	
		อัตราดอกเบี้ย		
		ร้อยละต่อปี		
17.1	เงินกู้ยืมจากการ Refinance กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดชำระคืนทุกครึ่งปีจำนวน 12 งวด งวดละเท่า ๆ กันเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2546 โดย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้มีการแปลงหนึ่งคั่งเหลือจากเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยทั้งจำนวน สำหรับยอดหนี้คงค้างก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ ต้องชำระตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549	MLR	67,369,109	134,738,206
	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนการชำระหนี้จากเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2553 เป็นเดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2554			
	เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนการชำระหนี้จากเดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2554 เป็นเดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555			
	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนการชำระหนี้จากเดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559			
	เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 บริษัทได้รับอนุมัติปรับสัดส่วนการชำระคืนวงเงินกู้ในปี 2554 ใหม่ โดยจำนวนรวมที่ชำระในปี 2554 ยังคงเท่าเดิม			

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย : บาท)		
		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะ กิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
		อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี		
17.2	เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสจำนวน 16 งวด งวดละเท่า ๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2548 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ได้มีการลดวงเงินลงจำนวนเงิน 77 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน 423 ล้านบาท (ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 อัตรา MLR-1 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 อัตรา MLR ต่อปี) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนการชำระหนี้จากเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนการชำระหนี้จากเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนการชำระหนี้จากเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559	MLR	13,222,687	13,222,687
17.3	เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นวงเงินที่แปลงหนี้เงินกู้ระยะสั้นบางส่วนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นหนี้เงินกู้ระยะยาว ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสจำนวน 24 งวด งวดละ 12.50 ล้านบาท เริ่มชำระงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2559	MLR	50,000,000	50,000,000
รวม			130,591,796	197,960,893
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีสุทธิ			(130,591,796)	(197,960,893)
			-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี

เงินกู้ยืมดังกล่าวรวมทั้งวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ค้ำประกันด้วย

ก) ที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทมูลค่าตามบัญชีรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวน 1,068.57 ล้านบาท และ จำนวน 1,696.39 ล้านบาท ตามลำดับ

ข) อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ซื้อมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่งานเองเดิมถือเป็นทรัพย์สินร่วมจำนวน

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในปี 2559 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจบริษัทจึงได้ขอเลื่อนกำหนดเวลาชำระหนี้และขอยกเว้นค่าปรับกรณีล่าช้าซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลอนุมัติจากสถาบันการเงิน

18. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนประกอบของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย	1,748,951	1,871,675	1,748,951	1,871,675
อาคารและอุปกรณ์	98,556,356	97,127,995	98,556,356	97,127,995
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	47,457,969	47,457,969	47,457,969	47,457,969
รวม	147,763,276	146,457,639	147,763,276	146,457,639

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	บันทึกเป็นรายจ่าย / (รายได้) ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		(กำไร) หรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย	1,872	(123)	-	1,749
อาคารและอุปกรณ์	97,128	1,428	-	98,556
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	47,458	-	-	47,458
รวม	146,458	1,305	-	147,763

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	บันทึกเป็นรายจ่าย / (รายได้) ใน				
	ณ วันที่ 1	กำไร			ณ วันที่ 31
	มกราคม 2558	(กำไร) หรือ ขาดทุน	ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	ธันวาคม 2558
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>					
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย	3,246	(1,374)	-	-	1,872
อาคารและอุปกรณ์	96,508	620	-	-	97,128
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	43,694	-	-	3,764	47,458
<b>รวม</b>	<b>143,448</b>	<b>(754)</b>	<b>-</b>	<b>3,764</b>	<b>146,458</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 654.18 ล้านบาท และ 628.85 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีมาหักได้ รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
	สำรองการด้อยค่าเงินลงทุน เงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ	330,696,199	328,005,463	330,696,199
สำรองการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	15,603,933	14,668,956	15,603,933	14,668,956
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	7,036,890	7,923,540	7,036,890	7,923,540
สำรองการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นๆ	2,898,799	2,997,012	2,898,799	2,997,012
ยอดขาดทุนยกไป	297,940,989	275,259,104	297,940,989	275,259,104
<b>รวม</b>	<b>654,176,810</b>	<b>628,854,075</b>	<b>654,176,810</b>	<b>628,854,075</b>

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2560-2564 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบัน บริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมยกมา

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

19. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ผู้เกี่ยวข้องอายุอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ผลประโยชน์พนักงานต้นปี	39,617,699	35,305,226	39,617,699	35,305,226
บวก จำนวนที่รับรู้	6,972,211	7,502,773	6,972,211	7,502,773
หัก หนี้สินลดลงจากการชำระ	(2,577,800)	(3,190,300)	(2,577,800)	(3,190,300)
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8,827,662)	-	(8,827,662)	-
ผลประโยชน์พนักงานปลายปี	35,184,448	39,617,699	35,184,448	39,617,699
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,184,448	39,617,699	35,184,448	39,617,699

สำรองผลประโยชน์พนักงานที่แสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,289,418	6,179,040	6,289,418	6,179,040
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	682,793	1,323,733	682,793	1,323,733
รวม	6,972,211	7,502,773	6,972,211	7,502,773
จำนวนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่รับรู้ในระหว่างปี	(8,827,662)	-	(8,827,662)	-

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	2.35	3.92
อัตรากำไรเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)	3	3
อายุครบเกษียณ (ปี)	55	55

20. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,917,817	1,888,769	4,917,817	1,888,769
ดอกเบี้ยรับ	179,896	25,562	534,778	668,740
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,444,691	3,286,119	1,444,691	3,286,119
กำไรจากการโอนกลับการค้าขายสินทรัพย์	-	2,337,000	-	2,337,000
รายได้อื่น	12,633,339	8,777,933	12,633,338	8,777,933
รวม	19,175,743	16,315,383	19,530,624	16,958,561

21. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

	(หน่วย : ล้านบาท)					
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559			2558		
ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มที่ดิน	-	-	-	19	(4)	15

บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก การเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	(1,305,637)	754,487	(1,305,637)	754,487
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(1,305,637)	754,487	(1,305,637)	754,487

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

**22. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น**

**กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	(132)	20	(145)	21

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จำนวนหุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)

	(หน่วย : ล้านหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ 1 มกราคม	2,047	2,047	2,047	2,047
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	-
จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวดตามวิธี ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ขั้นพื้นฐาน)	<u>2,047</u>	<u>2,047</u>	<u>2,047</u>	<u>2,047</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)	<u>(0.064)</u>	<u>0.010</u>	<u>(0.071)</u>	<u>0.010</u>

23. การเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายฟิล์มแต่ดำเนินธุรกิจในหลายเขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และอื่นๆ ยอดขายฟิล์มแยกตามภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย - ในประเทศ	1,189	1,616	1,189	1,616
รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ				
ทวีปเอเชีย	452	940	452	940
ทวีปยุโรป	69	76	69	76
ทวีปอเมริกา	30	37	30	37
อื่น ๆ	181	199	181	199
รวม	<u>1,921</u>	<u>2,868</u>	<u>1,921</u>	<u>2,868</u>

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	204,143,866	225,723,954	204,143,866	225,723,954
ค่าเสื่อมราคา	102,719,044	111,478,942	102,719,044	111,478,942
ค่าตัดจำหน่าย	20,653,049	28,621,104	20,653,049	28,621,104
ค่าใช้จ่ายโรงงานหยุดการผลิต	89,860,007	67,832,522	89,860,007	67,832,522
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,359,135,827	2,064,793,172	1,359,135,827	2,064,793,172
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	27,990,230	8,231,819	27,990,230	8,231,819
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง	20,186	57,968	20,186	57,968
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรไม่ใช่ดำเนินงาน	-	378,926	-	378,926
ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่และวัสดุ	6,304,658	-	6,304,658	-
ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน	1,890,883	304,899	1,890,701	304,899
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,999,600	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	9,454,080	-

25. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยังมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

- 25.1 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารต่อกรมศุลกากรและโรงงานยาสูบ เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.90 ล้านบาท บริษัทได้นำสมุดเงินฝากประจำวงเงิน 1 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 9) วางเป็นประกัน
- 25.2 เลตเตอร์ออฟเครดิต, หนี้สินจากการทำทรัสต์รีซีทและตัวสัญญาใช้เงินที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงินประมาณ 104.97 ล้านบาท
- 25.3 บริษัทได้มีการประกันการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อประกันความเสี่ยงในการรับชำระเงินค่าสินค้าออกจากผู้ซื้อหรือธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีสิทธิภายใต้สัญญาการประกันการส่งออกเป็นจำนวนเงิน 436.73 ล้านบาท

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

25.4 (1) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทถูกธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศาลแพ่งตามสัญญาจำนำหุ้นที่ออกให้ค้ำประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศาลได้พิพากษายกฟ้องบริษัท และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โจทก์ยื่นอุทธรณ์และบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแก้อุทธรณ์ (2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทถูกธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง หมายเลขคำที่ กค. 202/2552 ให้ร่วมรับผิดชอบกับบริษัทร่วม (จำเลยที่ 1) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดวันนัดพร้อมคู่ความเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และนัดสืบพยานวันที่ 26, 27 และ 28 ตุลาคม 2559 โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้เลื่อนการฟังคำพิพากษาเป็นวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยทั้งสองคดี บริษัทเป็นจำเลยตามสัญญาจำนำหุ้นสำหรับเงินต้น 600 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าสัญญาจำนำหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันระยะเวลา 4 ปี ได้สิ้นสุดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในที่สุด

## 26. เครื่องมือทางการเงิน

### นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในตลาด และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีเงินฝากและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญจากอัตราดอกเบี้ย

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า การนำเข้าวัตถุดิบ เนื่องจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พัน)

	สกุลเงิน	ณ วันที่	
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์	เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	925	2,097
	เงินยูโร	203	261
	เงินเยน	-	569
	เงินปอนด์	68	-
หนี้สิน	เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	2,059	11,748
	เงินยูโร	14	25
	เงินเยน	7	25,414
	เงินปอนด์	4	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 0.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.10 ล้านยูโร และ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับบริษัทอย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของบริษัทประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาดฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

**27. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

บริษัทฯ ใช้วิธีการตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการทวนหรือวิธีมูลค่าทดแทนในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

บริษัทแสดงมูลค่าที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวน 475 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวคำนวณจากวิธีตามวิธีประเมินมูลค่าตลาด (ข้อมูลระดับ 2)

## บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.34:1.00 และ 1.96: 1.00 ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.34 :1.00 และ 1.93 :1.00 ตามลำดับ)

#### 29. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### 30. เหตุการณ์หลังวันที่ในงบการเงิน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,501 ล้านบาท
2. มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในรูปวงเงินกู้ระยะสั้น รวมจำนวนเงินต้นทั้งสิ้นไม่เกิน 80 ล้านบาท จาก บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (กลุ่มมหากิจศิริ ถือหุ้น 100%) โดยบริษัทฯ จะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดเมื่อทวงถามตามจำนวนเงินต้นที่เบิกกู้ โดยมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี พร้อมดอกเบี้ยอัตราเท่ากับร้อยละ MOR ของธนาคารกรุงไทย ลบร้อยละ 1 ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.12 ต่อปี ซึ่งจะไม่สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงหากบริษัทฯ ทำการกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวจากสถาบันการเงินโดยตรง
3. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินการ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### 31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560